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ติดตามผลการกระจายหน้ากากไปยังโรงพยาบาลรัฐ-เอกชนทุกสังกัด 

---------------------------------------- 
  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมการกระจาย
หน้ากากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์ที่รพ.ศิริราช โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผอ.รพ.ศิริราช ให้การต้อนรับ
พร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยนายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้มาติดตามการกระจายหน้ากากอนามัยของศูนย์กระจาย
หน้ากากอนามัยซึ่งบริหารจัดการร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์ -กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการค้าภายในกับ 
กระทรวงสาธารณสุข ใน 1 วันมีหน้ากากให้บริหารจัดการ 1.2 ล้านชิ้น เพราะหนึ่งเดือนสามารถผลิตได้ 36 ล้านชิ้น 
โดย 1.2 ล้านชิ้น มีข้อตกลงร่วมกันว่าในส่วนของสถานพยาบาลทั้งหมดกระทรวงสาธารณสุขโดย อย. จะเป็นผู้รับไป
บริหารจัดการ 700,000 ชิ้นและคนไทยทั้งประเทศซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปรวมทั้งกลุ่มเสี่ยงอื่น 500,000 ชิ้น  
โดยกรมการค้าภายในจะเป็นผู้บริหารจัดการกระจายออกไป สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งผู้ป่วย 
ทั่วประเทศแยกออกไปเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชน โรงเรียนแพทย์  
และโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร สถานพยาบาลสังกัดอื่นๆ  ทั้งหมด รวม 700,000 ชิ้นต่อวัน และจะมี 
การประชุมศูนย์กระจายหน้ากากทุกวันเพ่ือให้การบริหารจัดการยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด  
โดยดูว่าสต๊อกที่ไหนมีเพียงพอส าหรับช่วงเวลาเท่าไหร่ขณะที่เริ่มขายจะมีการบริหารจัดการรายวันเพื่อแก้ปัญหา 
ให้มีการกระจายให้ทั่วถึงที่สุดเท่าที่จะท าได้ แล้ววันนี้มาดูที่โรงพยาบาลศิริราชได้มาส่งแล้วเห็นการบริการการจัดส่ง
แล้วว่ามีใบส่งออกมาจากโรงงานผู้ผลิตตามค าสั่งของศูนย์กระจายหน้ากากโดยตรงว่าออกมาจ านวนเท่าไหร่ และมารับ
ที่โรงพยาบาลศิริราชไม่ผ่านที่ไหนเลย มาส่งตรงโรงงานผู้ผลิตมายังโรงพยาบาลผู้ใช้โดยตรงโดยมีใบก ากับ  
เพ่ือศูนย์จะได้บริหารจัดการเองได้ และจากนี้ไปจะไปที่โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนรออยู ่
จะมาดูว่าได้มาส่งหรือไม่อย่างไรตามที่ตกลงไว้ กระบวนการเป็นอย่างไรจะมาเจอที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  

ล่าสุดเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ โดยศูนย์บริหารจัดการ จัดเจ้าที่หน้าโรงงานผลิตก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ 
ไปประจ าได้ 2-3 วันหลังหลังการประชุมเพ่ือบริหารจัดการ กรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ที่มีค าถามนั้นถ้าเกิดเหตุจริง 
ต้องด าเนินการตามกฏหมายโดยเคร่งครัด ต้องมีข้อมูลการกล่าวแจ้ง ต้อมมีข้อมูล ไม่เช่นนั้นจะท าให้เจ้าหน้าที่เสีย
ก าลังใจ และเป็นปัญหาได้ ถ้าข้อกล่าวว่าว่าหน้าโรงงานมีการเรียกรับเป็นเรื่องจริงส่งมาเลยตนจะจัดการเองไม่ต้องรอ
ให้ใครจัดการ เพราะตอนนี้มีตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ 2 คนไปอยู่ประจ าโรงงานแล้วและตัวแทนของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมบริหารจัดการด้วย 

 
 
 
 



 
  

 
ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบว่าวันหนึ่งผลิตเท่าไหร่และส่งตัวเลขมาที่ศูนย์กระจายและศูนย์สั่งให้กระจาย 

ไปที่ไหนเท่าไหร่จะบันทึกทั้งหมดใครจะไปซื้อหลังโรงงานเหมือนที่เคยมีข้อสงสัยอยู่ ผมไม่คิดว่าจะท าได้ แล้วถ้าใครเกิด
ไปท าก็ต้องมีความผิด เพราะตอนนี้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมแล้ว เจ้าหน้าที่มีอ านาจที่จะจัดการได้ โดยเป็นไป
ตามค าสั่งของศูนย์กระจายหน้ากากอนามั ยซึ่งมีอธิบดีกรมการค้าภายในและรองเลขาธิการอย.เป็นผู้แทน 
กระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นผู้มีอ านาจและตกลงร่วมกันกับตัวแทนโรงพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย 
มาร่วมประชุมกันและบริหารจัดการร่วมกัน จัดดูว่าที่ไหนขาดมีสต๊อกเหลืออยู่เท่าไหร่ ร่วมกันจัดการกันรายวัน  
จะเรียวไทม์ที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์  ผอ.รพ.ศิริราช กล่าวว่า ขณะนี้ ต้องหาซื้อเพ่ิม ล่าสุดคือศูนย์
ประสานงานหน้ากากกลุ่ม รพ.มหาลัยไม่ได้สังกัดอยู่กับกระทรวงสาธารณสุข จึงหาซื้อหน้ากากยากแต่เพ่ิงได้
รับทราบแผนการส่ง 700,000 ชิ้น ส่งรพ.ศิริราชเป็นที่แรก ยอมรับว่าความต้องการที่นี่เท่ากับแสนชิ้นต่อสัปดาห์
แต่จะได้มา 90,000 ชิ้น ณ ตอนนี้ และจะติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง ต้องหวังพ่ึงศูนย์กระจายหน้ากาก  
เพราะหาซื้อที่อื่นไม่ได้ ทราบว่าศูนย์ต้องบริหารจัดการรายวัน มีรพ.รามาเป็นศูนย์กลางประสานระหว่าง  
รพ.มหาลัยด้วยกันทั้งหมด และหลังจากนี้การตรวจรับตอนส่งหน้ากากรายวันข้อมูลจะถูกส่งไปที่ศูนย์ทันที 

ตอนนี้ศิริราชมีใช้ได้อีก 3 สัปดาห์ ถือว่าเสี่ยงแต่หลังจากที่ได้การจัดสรรวันนี้เป็นต้นไปก็ช่วย
บรรเทาลงได้ ยืนยันว่าศิริราชไม่ได้ให้หน้ากากกับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน แต่เฉพาะสายงานที่สัมผัสผู้ป่วย
โดยตรง นอกนั้นจะให้หน้ากากผ้าที่ซักได้กับบุคลากรอื่น ส าหรับกลุ่มเสี่ยงศิริราชอยู่ที่ 15,000 คน รวมแพทย์และ
นักศึกษาแพทย์ ตัวเลขที่ขอจึงไม่ได้โอเวอร์เกินไป รพ.มหาวิทยาลัย cross check กันเองได้ ไม่ได้พยายามกักตุน
เพราะเข้าใจสถานการณ์ และ ณ เวลา 15.20 น. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า การกระทรวงพาณิชย์ก าลังตรวจ
ติดตามโรงพยาบาล เกษมราษฎร์ สาขาบางแค เพ่ือตรวจการกระจายหน้ากากอนามัยสู่บุคลากรทางการแพทย์ในส่วน
ของหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชน  

รายงานแจ้งว่า นับแต่เกิดเหตุการณ์ระยะแรก กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการจัดสรรจาก 
ศูนย์กระจายหน้ากากรายวันเพ่ือส่งไปยังโรงพยาบาลแต่ไม่ถึงพอ ไม่ทั่วถึง เนื่องจากระยะนั้นศูนย์จัดการหน้ากาก
อนามัยน ามาจากโรงงานเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น นอกจากนั้นเป็นการที่โรงงานกระจายสู่ตลาดตามกลไกปกติ   
แต่นับจากวันที่ 4 มีนาคม 2563 นายจุรินทร์ในนามของศูนย์บริหารการกระจายหน้ากาก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์กับ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการอยู่ร่วม ประกาศน ามาบริหารจัดการทั้งหมดวันละ 1.2 ล้านชิ้น ทั้งนี้  
เพ่ือแก้ปัญหากรณีความจ าเป็นต่อบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนทางนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย  
จะได้เร่งณรงค์เรื่องหน้ากากผ้าหรือหน้ากากทางเลือกที่สามารถซักได้ใช้ส าหรับบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงทดแทนได้
ต่อไป 
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